



67 ปี

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ X-Cite ไทยโพสต์ ฉบับประจำวันที 16 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 หน้า 4

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

เด็กนครศรีฯชีวิตที่ 1 แอดมิชชัน

ติดคณะนิเทศฯจุฬาฯประสานกบอ.ใช้สะท้อนนร.ต่างจังหวัดเก่งเท่ากรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ ● ประกาศผลแอดมิชชันปี 60 "ซูซิวรี" เพลิดเพลินกับการคัดเลือกสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายกว่า 7 หมื่นคน ชีวคณะศึกษาศาสตร์ สาขาปฐมวัย มทกษิน อัตรากาการแข่งขันสูงสุด 1:80 บ้านนักเรียนที่พลาดหวังยังมีโอกาสที่จะเข้าเรียน และติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของคณะมหาวิทยาลัย บัณฑิตเมืองนครศรีฯ ได้คะแนนสูงสุดในคณะนิเทศฯ จุฬาฯ

ที่สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สำนักงาน ทปอ.) สหภาพ ทปอ.ได้จัดงานแถลงข่าวประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือแอดมิชชัน ประจำปี 2560 โดยมีนายสุวัชร สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ปทอ.) กล่าว ว่า สหภาพ ทปอ.พร้อมประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป โดยนักเรียนสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ของสหภาพ ทปอ. <http://a.o.pnet> และทางเว็บไซต์ที่รวมประกาศผล จำนวน 11 แห่ง โดยมีผู้สมัครแอดมิชชันทั้งสิ้น 81,232 คน ในสถาบันอุดมศึกษาที่สหภาพ ทปอ.ดำเนินการคัดเลือกให้รวม 78 สถาบัน เพื่อเข้าศึกษาใน 3,719 สาขาวิชา และมีผู้ผ่านการคัดเลือกสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย จำนวน 70,889 คน คิดเป็นร้อยละ 51.97

นายสุวัชรวิโรจน์กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ เมื่อจำแนกตามประเภทสถาบัน 1.มหาวิทยาลัย/สถาบัน สหวิทยาเขต ทปอ. มีจำนวนรับ 78,044 คน ผู้สิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน 89,910 คน คิดเป็นร้อยละ 78.78 2.มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวนรับ 19,977 คน ผู้สิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 8,799 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 3.สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดหน่วยงานอื่น จำนวนรับ 249 คน ผู้สิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 248 คน คิดเป็นร้อยละ 99.80 และ 4.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จำนวนรับ 37,780 คน ผู้สิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ 1,792 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75

สำหรับคณะ/สาขาวิชาที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1.คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษานปฐมวัย มหาวิทยาลัยทักษิณ อัตราการแข่งขัน 1:80 2.คณะพยาบาลศาสตร์ บัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (เรียนที่วิทยาลัยพยาบาลวิมลนิมิต) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อัตราการแข่งขัน 1:50 3.วิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม



ครองชีพ วิรัตน์, ธรรมสาร เอี่ยมอนารณ์, น.ส.สุญญา ยิ้มอยู่, น.ส.ณิษฐา ธานินทร์ปฐมรัฐ, อธิภัทร อรุณรัตน์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อัตราการแข่งขัน 1:49 4.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิราวุธ นครินทร์ อัตราการแข่งขัน 1:43 และ 5.วิทยาลัยศิลปะ และเทคโนโลยีสารสนเทศ พื้นฐานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อัตราการแข่งขัน 1:43

"ตัวเลขผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายน้อยกว่าจำนวนที่ปัดรับ เนื่องจากที่ผ่านมามหาวิทยาลัยต่างๆ มีการเปิดรับในระบอบรับตรงและโควตาต่างๆ ทำให้เด็กบางส่วนได้ที่เรียนไปแล้ว และเป็นที่น่าดีใจที่คณะนี้เด็กที่ได้ที่ 1 แอดมิชชันจะเป็นเด็กจากต่างจังหวัด และยังเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดเช่นกัน สะท้อนว่าเด็กต่างจังหวัดเก่งไม่แพ้กว่าเด็กกรุงเทพฯ และโรงเรียนต่างจังหวัดก็มีคุณภาพ อย่างไรก็ตาม นักเรียนที่พลาดหวังจากการคัดเลือกแอดมิชชันในปีนี้น่าจะมีโอกาสที่จะเข้าศึกษา เนื่องจากมีสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชนอีกจำนวนหนึ่งที่ปัดรับนักศึกษาอยู่ในขณะนี้ ขอให้นักเรียนติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของคณะมหาวิทยาลัย" ประธาน ทปอ.กล่าว

นายสุวัชรวิโรจน์กล่าวอีกว่า สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกประจำปีการศึกษา 2560 ที่ได้คะแนนสูงสุดของแต่ละสาขาวิชา จำนวน 7 ราย ได้แก่ 1.นายครองชีพ วิรัตน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี อ.อรัญราช คณะมัธยมศึกษา 89.03 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2.นายธรรมสาร เอี่ยมอนารณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ คณะมัธยมศึกษา 88.07 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 3.นายจิรายุส ทองประสม โรงเรียนสภวโรฒ 2 กรุงเทพฯ คณะมัธยมศึกษา 87.88 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 4.นายอธิภัทร อรุณรัตน์ โรงเรียน มอวิทยานุสรณ์ จ.สงขลา คณะมัธยมศึกษา 86.75 คณะรัฐศาสตร์

จุฬาฯ 5.นางสาวณิษฐา ธานินทร์ปฐมรัฐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ คณะมัธยมศึกษา 86.51 คณะจิตวิทยา จุฬาฯ 6.นางสาวสุญญา ยิ้มอยู่ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ คณะมัธยมศึกษา 84.38 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ และ 7.นายเศรษฐบุตร ศรีใจจันทร์ โรงเรียนสวศศิรินทร์ จ.น่าน คณะมัธยมศึกษา 82.03 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ด้านนายครองชีพ หรือเกิด กล่าว ว่า ก่อนหน้านี้ตนได้ยื่นสมัครในคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ แต่ไม่ติดจึงมาขึ้นแอดมิชชันคณะนิเทศฯ อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งผลออกมาว่าได้เข้าเรียน ก็รู้สึกดีใจมาก ซึ่งที่เลือกเรียนคณะนี้ เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาพยนตร์ และชอบเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสาร จึงอยากที่จะเข้ามาเรียนรู้อะไรใหม่ๆเกี่ยวกับภาพยนตร์ (ม.) ตอนปลายจะเรียนสาขาวิชาศิลปะและคณิตศาสตร์ แต่เมื่อเรียนจบแล้วนั้น ม.8 ผู้สิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ของตนเองทำอะไรก็พอจะเข้ามหาวิทยาลัยจึงเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองเป็นตัวเองมากกว่า ในส่วนคดีเกี่ยวกับการเรียนของคณะจะเน้นตั้งใจเรียนในชั้นเรียน มีเรียนพิเศษเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ในวิชาคณิตศาสตร์เท่านั้น

นายธรรมสาร หรือเกิด กล่าว ว่า สาเหตุที่ตนเลือกเรียนคณะทันตแพทยศาสตร์ เพราะส่วนตัวมีความชอบในคณะนี้ และค่อนข้างสนใจวิชาด้านวิทยาศาสตร์อย่างวิชาชีววิทยา อีกทั้งครอบครัวก็ให้ความสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยเคลียร์การเรียนของตนเอง จะตั้งใจเรียนในห้องเรียน และจะกลับมาจดโน้ตเพื่อทบทวนบทเรียนก่อนสอบ สำหรับการเรียนพิเศษ ตนก็จะเลือกเรียนเฉพาะวิชาที่ไม่ถนัด และเรียนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ตนสอบติดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการคัดเลือกกลุ่มแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพ.) แต่ต่อ



มารู้สึกว่าอยากเรียนคณะทันตแพทยศาสตร์มากกว่าจึง
สละสิทธิ์ และเลือกแอดมิชชั่นในคณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอันดับหนึ่ง

นายจิรายุส หรือบอมบี้ กล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจและ
ตื่นเต้นมาก ไม่คิดว่าจะได้คะแนนสูงสุด สาเหตุที่เลือกคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ เอกภาษาและวรรณคดีอังกฤษ เพราะมี
ความสนใจและชอบเรื่องของภาษามาก ชอบอ่านวรรณกรรม
อังกฤษและดูซีรีส์ต่างประเทศ ช่วยในการฝึกภาษา และที่
โรงเรียนก็จัดโครงการพิเศษสอนด้วย การที่รู้และเข้าใจภาษา
ต่างประเทศจะเป็นการเปิดโลก ได้รู้เรื่องราวต่างๆ กว้าง
ขึ้น ไม่ใช่แค่รู้แต่ในประเทศ โดยตั้งแต่ ม.6 ก็อ่านหนังสือฝึก
เตรียมความพร้อมเรื่องภาษา ส่งสมไป 2-3 ปี เรียนพิเศษ
ภาษาอังกฤษเพิ่มบ้าง สำหรับระบบการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง หรือ TCAS ที่จะ
มีการใช้ในปี 2561 นั้น จากที่ติดตาม ตนรู้สึกว่ามันน่าจะ
เตรียมตัวมากขึ้น เพราะสอบรอบเดียว ดังนั้นต้องวางแผนให้
ดี ถ้าทางแรกไม่ได้ก็ต้องมีทางที่สองไว้เพื่อเลือกด้วย

นายธีรภัทร หรือที กล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจที่สอบติด
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ซึ่งในระหว่างที่เรียนตนยังไม่รู้ว่า
เรียนสาขาใด แต่เมื่อได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนภาษาและ
วัฒนธรรมที่สาธารณรัฐเช็กเป็นเวลา 10 เดือน ทำให้รู้สึก
สนใจด้านภาษาและวัฒนธรรม ดังนั้นจึงเลือกเรียนในสิ่งที่
สนใจ โดยตั้งใจเรียนด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่
ก็ยังไม่คิดว่าจบแล้วจะทำงานอะไร อยากเรียนเพื่อให้รู้ในสิ่ง
ที่สนใจก่อน ทั้งนี้ จากสถานการณ์ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบัน คิดว่าเราควรพัฒนาด้านการศึกษา โดยเฉพาะ
การเรียนด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับเด็ก
รุ่นใหม่ที่ต้องใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคต

นางสาวณัฐตา หรือแป้ม กล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจ
เนื่องจากได้มีการเตรียมความพร้อมที่เลือกคณะจิตวิทยา
มาตั้งแต่เริ่มเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ว่าจะต้องใช้
คะแนนวิชาอะไร อย่างไรบ้าง และก็มุ่งทำคะแนนในวิชา
เหล่านั้นให้ได้ดีที่สุด โดยสาเหตุที่ตนเลือกคณะจิตวิทยา

เพราะส่วนตัวเป็นคนชอบคุยและชอบรับฟังผู้อื่น อีกทั้ง
ทางบ้านก็มีน้องๆ ที่เป็นเด็กจำนวนมาก จึงอยากเรียน
จิตวิทยาเพื่อที่จะเข้าใจน้องๆ และคนอื่นๆ มากขึ้น ทั้งนี้
สำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยระบบ TCAS ที่จะเริ่ม
ใช้ในปี 2561 นั้น ตนมองว่าเป็นระบบที่มีความยุติธรรม
เนื่องจากการสอบเพียงครั้งเดียว ทุกคนก็มีสิทธิ์เท่า
กัน แต่น้องๆ ที่จะได้ใช้ระบบนี้อาจจะมีความกดดัน
มากขึ้น เพราะสอบในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ดังนั้นจึง
จะต้องมีการเตรียมตัวให้มากขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน

นางสาวสุชัญญา หรือปาล์ม กล่าวว่า ที่ผ่าน
มาตนสอบได้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แต่รู้สึก
เฉยๆ และรู้สึกสับสนว่าตัวเองชอบอะไรกันแน่ และเห็น
ว่าคนที่จะเป็นหมอมต้องมีใจรักจริงๆ จึงได้ปรึกษากับพ่อ
แม่ และตัดสินใจสละสิทธิ์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล ซึ่งพ่อแม่ก็สนับสนุนการตัดสินใจของตนทุก
อย่าง ประกอบกับครอบครัวมีธุรกิจ จึงเลือกสอบเข้า
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี เพื่อ
จะได้กลับมาช่วยดูแลธุรกิจของครอบครัวต่อไป และคง
ต้องเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับโลกเทคโนโลยีด้วย เพราะธุรกิจ
ในอนาคตจะต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่างๆ

นายเศรษฐบุตร หรือโบรท์ กล่าวว่า ปัจจุบันตนเรียน
อยู่ชั้นปี 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แต่
ด้วยเป็นคนชอบเรื่องการคิดคำนวณ จึงตัดสินใจยื่นคะแนน
แอดมิชชั่นรอบนี้อีกครั้ง และเลือกคณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาฯ เป็นอันดับแรก ก็รู้สึกดีใจที่สอบได้ ส่วนจะมาเรียน
หรือไม่มันคงต้องปรึกษากับครอบครัวอีกครั้งหนึ่ง ส่วนเทคนิค
การเรียนของตนที่ทำมาตลอด โดยเฉพาะเรื่องการคำนวณ
นั้น จะเน้นฝึกทำแบบทดสอบสม่ำเสมอ ซึ่งทำให้เราได้ฝึก
การคิดเวลาไปเจอโจทย์ในการทำข้อสอบต่างๆ เราก็จะ
ทำได้ง่ายขึ้น ขณะที่วิชาอื่นๆ ที่เน้นความจำ ตนจะเน้นจด
ชอร์ตโน้ตไว้สั้นๆ แล้วก็มาอ่านทำความเข้าใจ และมีการพูด
คุยกับเพื่อนเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ไปในตัวด้วย.